



กรมการแพทย์  
DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

# ข่าวเพื่อสื่อมวลชน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0-25918254 โทรสาร 0-2591-8266

e-mail : pr\_dms@yahoo.co.th www.dms.moh.go.th



## กรมการแพทย์ เตือน“สั่งซื้อฟันปลอมออนไลน์”เสียเงินฟรี เสี่ยงติดเชื้อในช่องปาก

กรมการแพทย์ เตือนสั่งซื้อฟันปลอมทาง เฟซบุ๊ก แม้สะดวกหาซื้อง่าย แต่ไม่ได้ขนาดที่เหมาะสม เสี่ยงติดเชื้อในช่องปากควรได้รับคำแนะนำและการรักษาอย่างถูกวิธีจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบว่า มีประชาชน สั่งซื้อฟันปลอม ทางเฟซบุ๊ก ซึ่งมีการโฆษณาและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ฟันปลอมที่ ซื้อมา นั้น ไม่ได้มาตรฐานและไม่เหมาะสมกับสภาพช่องปาก ไม่สามารถ เทียบ ได้กับรักษา จาก ทันตแพทย์ แม้หาซื้อง่ายโดยสั่งซื้อทางออนไลน์แต่ฟันปลอมเหล่านี้แทบจะไม่ช่วยในการบดเคี้ยว อาจส่งผลให้เกิดอันตราย ในช่องปาก เช่น เกิดการสบฟันที่ผิดปกติเกิดแผลจากการกดสบของฟันบริเวณลิ้นหรือกระพุ้งแก้ม และลุกลามกลายเป็นแผล เรื้อรัง เสี่ยง ติดเชื้อในช่องปาก นอกจากนี้ฟันปลอมที่สั่งซื้อมาอาจไม่ได้ขนาด แน่นหรือ หลวมเกินไปใส่แล้วรู้สึกเจ็บ จากการ ออกแบบ ที่ไม่เหมาะสม ทำให้ไม่สามารถใช้เคี้ยวอาหารได้ และสูญเสียเงิน โดยเปล่าประโยชน์ดังนั้นก่อนทำฟันปลอม ควรได้รับคำแนะนำและประเมินก่อนการรักษา ตาม ขั้นตอน โดยทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ

ทันตแพทย์บุญชู สุริย์พงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรมกรมการแพทย์กล่าวเพิ่มเติมว่าฟันปลอม ทำ ขึ้นเพื่อทดแทนการสูญเสียฟันธรรมชาติ แทนที่ฟันที่หายไป โดยทำฐานในการยึดจากทั้งอะคริลิก และโลหะ แบ่งเป็นฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งขึ้นจะทำเพื่อทดแทนในกรณีที่ไม่มีฟันเหลืออยู่เลย และฟันปลอม ชนิดถอดได้ เฉพาะซึ่งเป็นการใส่เพื่อช่วยไม่ให้ฟันซี่ที่เหลือล้มเปลี่ยนตำแหน่ง ช่วยในการบดเคี้ยวอาหาร ทำใ้รับประทานอาหาร ได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นการทำฟันปลอมเริ่มจากการพิมพ์หรือหล่อเนื้อเยื่อช่อง ปากที่รองรับฟันใช้แบบพิมพ์ฟันในการสร้างแบบจำลองปากคนไข้ และสร้างฟันปลอมขึ้นมาบนแบบจำลอง ดังกล่าว แล้วทดลองนำมาใส่ในช่องปากของคนไข้เพื่อการสบฟันที่ถูกต้อง โดย ลักษณะรูปร่าง มีความสวยงามทั้งนี้ก่อนการทำฟันปลอมต้องมีการเตรียมช่องปาก เช่น ทำการอุดฟันซี่ที่ผุ ขูดหินปูน หรือถอน ฟันซี่ที่ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ รวมถึงวัสดุเครื่องมือที่ใช้ต้องได้มาตรฐาน มีการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้อง และควร ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลช่องปากและการทำความสะอาดฟันปลอมอย่างถูกวิธีจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

\*\*\*\*\*

-ขอขอบคุณ-

11 พฤษภาคม 2561